

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.00 ก่อนขยับแข็งค่ามาที่ 35.90 จับตาทิศทาง Flow-รอดูปัจจัยใหม่

Mon, 14 Nov 2022 09:38:34

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ย. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.00 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะปรับตัวแข็งค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 35.90 บาท/ดอลลาร์เมื่อเวลา 07.45 น. เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน หลังมีปัจจัยกดดันจากแรงเทขาย เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงเช่นเดิม

สำหรับค่าเงินดอลลาร์น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และคงเป็นเรื่องยากที่จะกลับไปแข็งค่ามากเช่นเดิม เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันต้องดูการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างประเทศยังมีต่อเนื่องหรือไม่ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นราว 1.2 หมื่นล้านบาท

"บาทแข็งค่าลงมามากและรวดเร็วตามทิศทางตลาดโลก แต่ไม่กี่วันลงมาเกือบ 2 บาท ช่วงนี้น่าจะพักตัวรอดูปัจจัยใหม่" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.80 - 36.15 บาท/ดอลลาร์  
THAI BAHT FIX 3M (11 พ.ย.) อยู่ที่ระดับ 1.21369% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.64176%

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 139.57 เยน/ดอลลาร์ จากเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 140.51 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0329 ดอลลาร์/ยูโร จากเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0257 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.004 บาท/ดอลลาร์
- รมว.การท่องเที่ยวฯ นัดชมรม. 29 พ.ย.นี้ ขอเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. เร่งสรุปจังหวัดนำร่องหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ คนจับจ่ายคึกคัก มั่นใจนายกฯ สนับสนุน
- รพท.เดินหน้าหนุนคนไทยผู้ส่งคัมไร์เงินสด ตั้งเป้า 3 ปี สร้างระบบพร้อมเพย์เอกชนกับเอกชน เพิ่มปริมาณการโอนเงินชำระหนี้ของภาคประชาชนผ่านระบบดิจิทัลเป็น 800 ครั้งต่อคนต่อปี ขยับสัดส่วนการชำระเงินดิจิทัล 42% ของระบบเศรษฐกิจประเทศ เพิ่มอัตราเร่งของการลดใช้เงินสด กดยอดใช้เช็คเหลือครึ่งเดียว
- รมช.คลัง เปิดเผยว่า หลังจากทีกระทรวงการคลังได้ปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนปี 65 ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างให้ประชาชนที่ลงทะเบียนข้อมูลครอบครัวไม่สมบูรณ์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 17 พ.ย.นี้ จากนั้นกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบอีกครั้ง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐมนตรีคลังสหรัฐเตรียมสอบถามทางการเงินถึงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนผ่อนคลายนโยบายการคุมเข้มโควิด-19 ของจีนและแนวทางการจัดการปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ในการพบปะกันกับผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) นอกรอบการประชุมกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียในวันนี้
- ตลาดจับตาการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน นอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ในประเทศอินโดนีเซียในวันนี้
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟด สาขาเนวยอร์กและเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนพ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้